



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
23 พฤษภาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, เส้นทางเศรษฐี, สำนักข่าวไทย, businesstoday, mthai, sanook, thebangkokinsigh, nationtv., workpointnews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า ได้ร่วมกับบริษัท Airbnb จัดหาที่พักในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำร่องในไทย 200 แห่ง เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. พักได้ 5 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน เฉพาะช่วงโควิดเท่านั้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่บ้านอยู่ไกลหรือมีพ่อแม่สูงอายุได้แยกออกจากมาพักที่โรงแรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปฯ Airbnb เว็บไซต์ Airbnb หรือ ประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอขอบคุณ Airbnb และชุมชนเจ้าของที่พัก เชื่อว่าจะช่วยให้รับมือกับการแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และอสม.ทุกพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างมาก

นางมิช โกะ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb เปิดเผยว่า การขยายโครงการจัดหาที่พักแก่ผู้ปฏิบัติงานมายังประเทศไทยเป็นการร่วมมือครั้งแรก เจ้าของที่พัก Airbnb ในประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการและมอบที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์และอสม. กว่า 800 แห่ง ในจำนวนนี้ 200 แห่งมอบให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เจ้าของที่พักที่สนใจสนับสนุนที่พักฟรีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสมัครได้ที่ [th.airbnb.com/covid19relief](http://th.airbnb.com/covid19relief)

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า Alternative stage Quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ากักตัวโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองประมาณ 4-6 หมื่นบาท เป็นโรงแรมที่ผ่านการประเมิน และมีรพ.คู่สัญญาให้การดูแลผู้อยู่ในที่พัก การตรวจหาโควิด-19 หากป่วยก็รักษา รวมถึงการรักษาโรคอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันรับรองแล้ว 4 แห่ง รวมห้องพัก 303 ห้อง และเหลือที่จะเข้าพักได้ 130 ห้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, nationweekend, kapok)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้การติดเชื้อในผู้ป่วยน้อยลงและไม่แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย โดยพบว่าคนติดเชื้อไม่สวมหน้ากาก แต่คนทั่วไปสวมหน้ากาก ลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 30 หากคนติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัย แต่คนทั่วไปไม่สวมหน้ากาก ลดการติดเชื้อได้ ร้อยละ 95 แต่หากทั้งคนติดเชื้อและคนทั่วไปสวมหน้ากาก สามารถลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 98.5 สำหรับฤดูฝนที่จะมีไข้หวัดเพิ่มสูงหากมีการสวมหน้ากากอนามัยเชื่อว่าโรคจะลดลงยิ่งขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ระบุ ได้ให้ความสำคัญในการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19 เพราะบางรายอาจไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย ทำให้ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ จึงมีโอกาสแพร่เชื้อในชุมชนได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนทุกคนต้องไม่ประมาท ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตัวเอง ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ รัฐบาลได้จัด State Quarantine สำหรับการกักตัว 14 วัน ซึ่งขณะนี้ มีโรงแรม 21 แห่งทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเยี่ยมให้กำลังใจและส่งผู้ป่วยโควิด-19 รายสุดท้ายของสถาบันประสาทวิทยากลับบ้าน ว่า ที่น่าชื่นชมและประทับใจคือ มีอดีตผู้ป่วยโควิด-19 ที่เคยรักษาที่สถาบันประสาทวิทยาอาสาขับรถไปส่งถึงบ้านผู้ป่วยที่ต่างจังหวัด โดยผู้ป่วยรายนี้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ส่งมารักษาที่สถาบันประสาทวิทยาจนครบ 14 วัน ไม่มีอาการแทรกซ้อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, thaiPBS)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไข้หวัดใหญ่ มักมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจคล้ายคลึงกัน จึงยากที่จะระบุโรคโดยดูตามอาการเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน ทั้งนี้ ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับกองระบาดวิทยา และรพ.เครือข่าย 20 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 17 พ.ค. 2563 จำนวน 889 ตัวอย่าง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงข้อกังวลต่อร่างประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม การประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหาร ยืนยันต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหลายส่วนเพื่อความเหมาะสม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ส่วนการออกเป็นประกาศยังต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองตามกระบวนการต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย

-กรมอนามัย ลงพื้นที่อิกะย บางนา ย้ำประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีป้องกันโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม พร้อมเน้นย้ำ ‘เช็กอินไทยชนะ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยังมีความไม่ชัดเจนของผลการวิจัยว่าโรคโควิด-19 สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีผลยืนยันพบเชื้อในน้ำอสุจิ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ประชาชนสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ สำหรับคนที่หายป่วยจากโควิด-19 ควรงดมีเพศสัมพันธ์สักระยะหนึ่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.วิญญู จันทรเนตร รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา แลกสถานการณ์โรคโควิด-19 จ.นครราชสีมา ล่าสุด รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 หายหมดแล้วทั้ง 19 ราย โดยผู้ป่วยรายสุดท้ายแพทย์อนุญาตให้ออกจากรพ.วันนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย

-นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง ยืนยันกรณีโซเซียลแชร์ข่าวหญิงอายุ 39 ปี ป่วยโควิด-19 ล้มกลางห้างฯ จ.ระยอง ไม่เป็นความจริง ส่วนชายกลับจากห้างฯ เมื่อ 17 พ.ค. มีอาการเจ็บคอ เข้ารักษาที่ รพ.ระยอง พบป่วยไข้หวัด และผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ

**มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. พร้อมขอบคุณคนไทยที่บริจาคสิ่งของช่วยเหลือกัน และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการใช้มาตรการทางสังคม จนทำให้ประเทศไทยก้าวอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี และขอชื่นชมการดำเนินการบริหารสถานการณ์ของศูนย์โควิด-19 ทั้งการป้องกัน ควบคุม และการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน จนทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ เป็นที่น่ายินดีว่าการดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศของไทยได้รับการยอมรับและชื่นชม จนมีหลายประเทศประสงค์จะรับแรงงานไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เช่น สินค้าเกษตร จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนงานเพื่อรองรับไว้ด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ที่วิทูรย์ช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้ไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่ รวมผู้ป่วยสะสม 3,037 ราย รักษาหาย 2,910 ราย รักษาอยู่ 71 ราย ผู้เสียชีวิตคงเดิม 56 ราย แต่ยังมีคนไทยที่เดินทางกลับจากอียิปต์และอินเดียกักกันตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8-21 พ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 45 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักกันตัวของรัฐ 15 ราย สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 11 ราย การค้นหาเชิงรุก 6 ราย ไปสถานที่ชุมชน 5 ราย ศูนย์กักกัน 6 ราย และอาชีพเสี่ยง 3 ราย ส่วนการผลิตวัคซีน ประเทศไทยเพิ่งเริ่มต้น เหมือนกับหลายประเทศทั่วโลก คาดอาจใช้เวลาอีก 1-2 ปี โดยสัปดาห์หน้าเตรียมทดลองในลิง

-ภายหลังมีการเปิดแพลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com ภาพรวมการใช้งานถึง 21 พ.ค. เวลา 21.00 น. มีร้านค้าลงทะเบียน 81,149 ร้าน มีผู้ใช้งาน 7,470,609 คน เช็คอิน 14,538,639 คน และเช็คเอาท์ 10,932,694 คน และมีการประเมินร้านค้า 6,368,094 คน ส่วนการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ผ่านคลาย 3 - 21 พ.ค. 353,495 แห่ง พบปฏิบัติตาม 304,946 แห่ง ปฏิบัติไม่ครบ 43,415 แห่ง และไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 5,134 แห่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ, thebangkokinsight, one31)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.กล่าวว่า นายกฯ ได้มอบหมายให้ พล.พรหมประภา ยงค์ตระกูล ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นผู้ช่วยโฆษก ศบค. จะรับหน้าที่แถลงสถานการณ์ประจำวันเสาร์-อาทิตย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์)

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบตามที่เลขาฯ สมช.เสนอต่ออายุเคอร์ฟิวถึง 30 มิ.ย. จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. วันที่ 26 พ.ค. ส่วนการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 เลขฯ สมช.จัดประชุมประมาณ 27-28 พ.ค. ซึ่งนายกฯ เป็นห่วงเรื่องการเปิดทอม ซึ่งรมว.ศธ.รายงานว่าจะมีโรงเรียนประจำและโรงเรียนนานาชาติทดลองเปิดวันที่ 1 มิ.ย. ส่วนวันเปิดทอมอย่างเป็นทางการ 1 ก.ค. นายกฯ เป็นห่วงเรื่องการเว้นระยะห่างของเด็ก และสัดส่วนครูต่อนักเรียน เดิม 20:1 จะปรับให้เหลือ 7:1

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, แนวหน้า

-ศบค.มท. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการนำแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานชาวเมียนมาผ่านช่องทางในจังหวัดชายแดน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบและเสนอ ศบค. เน้นย้ำให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง อำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของแรงงานเมียนมา ทั้งการพิจารณาอนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัดของแรงงานผู้มีหนังสือรับรอง การจัดเตรียมสถานที่รองรับและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นายคมกฤช จงบุญวัฒนา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย. มาเลเซียส่งคนไทยที่พ้น

## ประเด็นข่าว

โทษ 143 คนกลับโดยเที่ยวบินพิเศษ และทุกคนเข้ากระบวนการกักตัว 14 วันตามที่ศบค.กำหนด ขณะนี้มีผู้ที่พ้นโทษแล้ว 121 คน รัฐบาลมาเลเซียพร้อมส่งกลับไทยเร็วที่สุด และเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ตม.มาเลเซียปล่อยตัวคนไทย 22 คนที่ถูกกักกันที่อาเจล ตรังกานู และตาดานะแมเราะ กลันตัน กลับประเทศไทยผ่านด่านสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง มีคนไทยเดินทางกลับจากอินเดียและกาตาร์ 215 คน โดยคนไทยจากอินเดียกักตัวที่โรงแรม ฌ ฌเมจ จ.สมุทรปราการ คนไทยจากนครโดฮา ประเทศกาตาร์ กักตัวที่โรงแรมเอ็นวายซีดี รีสอร์ท จ.สมุทรปราการ

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีคนไทยเดินทางกลับจากตุนิเซียจำนวน 4 คน กักตัวที่โรงแรมพาลาสโซ อ.รัชดาภิเษก จากเกาหลี 85 คน กักตัวที่โรงแรมบางกอกพาลาส มั๊กกะสัน กับโรงแรมภัทรา อ.พระรามเก้า จากสหรัฐอเมริกา 100 คน กักตัวที่โรงแรมเอวานา บางนา และโรงแรมเมอเวนพิค อ.วิฑู

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์

-ก.ดิจิทัล เปิดผลสำรวจดัชนีการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของคนไทยอยู่ในระดับสูงถึง 78.2% โดย 76.1% รู้ว่าการแชร์ข่าวเท็จผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ขณะที่เฟซบุ๊กยังเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่และส่งต่อข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-ก.ดิจิทัล ร่วมกับ ศปอส.ตร. จับคนโพสต์ข้อมูลเท็จทางเฟซบุ๊กกว่ายาบ้าสามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้หลายราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, newtv.)

-ที่ประชุม ศบค.กทท. กำชับให้สำนักงานয়แรงดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในน้ำลาย เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบจาก สธ. กว่า 15,000 ชุด และต้องตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายให้ครบภายในเดือนมิ.ย.นี้ รวมทั้งให้เขตเร่งลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการเพิ่มเติมสำหรับคาเฟ่สุนัข แมว และสัตว์ประเภทต่างๆ ในพื้นที่ กทม.ด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, innnws)

-จ.นราธิวาส จ.ยะลา กลับมาละหมาดวันศุกร์ที่มีสยิดวันแรก หลังตรวจประเมินมัสยิดที่ต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของจุฬาราชมนตรี

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ที่วิทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่าที่ประชุม ศบค. เห็นชอบการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปถึง 30 มิ.ย. ตามที่เลขาธิการ สมช. เสนอเพื่อการป้องกันอย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ, มีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเตรียมการรองรับระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อกำกับการบริหารจัดการมาตรการผ่อนคลายเป็นระบบในเวลาที่เหมาะสม โดยนายกฯ สั่งการให้ยึดถือความมั่นคงด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนและชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ส่วนการปรับลดเวลาเคอร์ฟิวจาก 23.00 -04.00 น. ถ้ามีการผ่อนปรนระยะที่ 3 ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ก็มีโอกาสที่ศบค.จะลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวลง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลพยายามนำจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีวันละไม่มากมาซึ่งประชาชน 67 ล้านคน ปิดโรงเรียน แต่เปิดห้าง การเยียวยาไร้ประสิทธิภาพ ออกมาตรการใดประชาชนก็ไม่เชื่อมั่น การต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน รัฐบาลได้แต่ความเสียหายเกิดกับประชาชน รัฐบาลควรยุติสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด

-นายชุมสาย ศรีวิชัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลทำเพื่อต่ออายุการบริหารประเทศ จัดระเบียบอำนาจของพรรคร่วมรัฐบาล และกลุ่มการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งได้บริหารเงินกู้ พ.ร.ก. 3 ฉบับ 1.9 ล้านล้านบาท และป้องกันการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของนักศึกษาและประชาชน ไม่ได้ทำเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพราะขณะนี้การแพร่ระบาดมีน้อยมาก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงว่า ข้ออ้างในการต่ออายุพ.ร.ก. ฉุกเฉินไม่มีน้ำหนักเพียงพอเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงไปมากแล้ว การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, newtv.)

-นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนาคณะก้าวหน้า ระบุ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสมือนเป็นรัฐประหาร รวบอำนาจให้ นายกฯ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายจนสามารถใช้กฎหมายปกติได้ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องคงสถานการณ์ฉุกเฉินไว้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ นายกฯ จะพิจารณายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในที่สุด ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และเข้าใจว่ารัฐบาลได้พิจารณาโดยรอบด้าน น

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในด้านสาธารณสุข การขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์newtv.

-นายชูชาติ ศรีแสง อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความว่า ผู้ที่ต่อต้านการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และผู้ที่คอยจ้องล้มรัฐบาลโดยอ้างว่าแก้ไขการระบาดของโควิด-19 ล้มเหลว ไม่สนใจว่าประชาชนจะป่วยและเสียชีวิตมากเพียงใด ต้องการเพียงให้พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

### 2.การพิจารณาผ่อนคลายนโยบาย 3

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า การผ่อนคลายนโยบายและกิจกรรมในระยะ 3 มีลำดับการดำเนินงาน วันที่ 23-24 พ.ค. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรม วันที่ 25-26 พ.ค. ประชุมคณะทำงาน วันที่ 27 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายนโยบาย และที่ประชุม ศบค.จะสรุปแนวทางวันที่ 29 พ.ค. จากนั้นเริ่มมาตรการผ่อนคลายนโยบาย 3 วันที่ 1 มิ.ย. เหตุผลหลักที่ ศบค.จะนำมาประกอบการพิจารณา คือ ต้องไม่ให้เกิดการระบาดในระลอกที่ 2 การบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบาย 3 จะดำเนินการคู่ขนานกับการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด และมีข้อมูลว่าหลายประเทศยังมีการระบาดรวมถึงผู้ติดเชื้อในระดับสูง

### 3.การสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อรายใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอสซีทีค, acnews)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีพบการติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศ ว่า ผู้ป่วยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะบาง เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำ มีโรคประจำตัวและสูงอายุ จากการสอบสวนโรคพบว่าสวมหน้ากากอนามัยประจำ ขณะเข้าไปตัดผมเป็นช่วงที่ไม่มีลูกค้าอื่นและพนักงานภายในร้านสวมหน้ากากอนามัย ทำให้พนักงานทั้ง 8 คนมีความเสี่ยงต่ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน และปิดการให้บริการชั่วคราว ส่วนสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ คาดว่าจะทราบผลพรุ่งนี้ (23พ.ค.) แต่เบื้องต้นไม่พบใครมีอาการป่วย จึงมีโอกาสที่จะรับเชื้อในรพ. ส่วนรายที่ 2 เป็นชายเยอรมัน 42 ปี เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปลายเดือน ม.ค. เพื่อมาเยี่ยมญาติที่ จ.ชัยภูมิ โดยรถยนต์ส่วนตัว การตรวจหาเชื้อในกลุ่มคนใกล้ชิดทั้งภรรยาและลูกไม่พบอาการป่วยหรือติดเชื้อ ได้ตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงลึกในชุมชนเพิ่ม เนื่องจากปลายเดือนมี.ค.และเม.ย. จ.ชัยภูมิ พบผู้ป่วย 3 คน ส่วนการสวมหน้ากากอนามัย พบว่ามีการสวมบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ การป้องกันโควิด -19 ที่ต้องทำสม่ำเสมอคือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปร้านตัดผมแห่งหนึ่งย่านประชาชื่น ว่า ได้ให้ทีมจากกองระบาดวิทยา สปคม. ลงพื้นที่สอบสวนโรค ถือเป็นโอกาสให้ทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบ/ประเมินร้านตัดผมอื่นๆ ในย่านประชาชื่นด้วย ขณะนี้ได้รายชื่อผู้มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงต่ำมาครบแล้ว เมื่อสอบสวนในรายละเอียดจะจัดทำเป็นไทม์ไลน์เพื่อสื่อสารให้ผู้อาจจะมีสัมผัสในช่วงสั้นๆ ได้รับความเสี่ยงและเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีร้านตัดผม กลุ่มเสี่ยงคือช่างตัดผมและพนักงานในร้าน แต่ทั้งผู้ป่วยและช่างใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่ โอกาสได้รับเชื้อจึงมีน้อยและถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องขอความร่วมมือปิดร้านเพื่อกักตัวก่อน ส่วนลูกค้ารายอื่นที่มาตัดผมต่อจากผู้ป่วย หากจะต้องเผาระวังจะเป็นผู้ที่มาใช้บริการรายที่ 1 และ 2 ต่อจากผู้ป่วย เชื่อว่าทีมสอบสวนโรคคงประเมินความเสี่ยงไปแล้ว สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผมถือว่ามีความเสี่ยงแพร่เชื้อน้อยมาก เพราะร้านทำผมมีมาตรการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดี

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.วชิระ บลพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ ยืนยันผลแล็บของญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่พบเชื้อ เหลืออีก 19 คนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย จะได้ผลวันพรุ่งนี้ ขณะนี้ชุมชนได้ใช้มาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกชุมชนอย่างเข้มข้น ทั้งหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียง รวมถึงตรวจสอบผู้ที่มีความเสี่ยงตามห้างสรรพสินค้าที่ผู้ป่วยรายนี้เข้าไปใช้บริการด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-หลังมีชายชาวเยอรมัน วัย 42 ปี ติดเชื้อโควิด ผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนบ้านโป่งขุนเพชร ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ต่างพากันเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเจ้าของร้านตัดผมในหมู่บ้านที่ผู้ติดเชื้อมักจะไปใช้บริการ ถูกนำตัวไปตรวจหาเชื้อ ด้าน อบต.โป่งนก ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อบ้านพักของผู้ป่วย ขณะที่แม่แยกระบุสาเหตุที่ลูกเขยติดเชื้อน่าจะติดมาจาก 2 จุด คือ เจ้าหน้าที่เก็บเงินที่ด่านทางด่วนและหลานชายที่ทำงานที่ห้างแห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มิใช่

### 4.ปรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์

-ผว.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต มีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จ.ภูเก็ต 225 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะรมช.สธ. แจ้งว่าในจำนวนนี้มีผลตรวจเป็นลบ 4 รายและน่าจะต้องหักออก



## ประเด็นข่าว

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า ได้ส่งทั้ง 4 ราย ที่พบเมื่อ 9 พ.ค. 2563 และรายที่พบวันที่ 15 พ.ค. 2563 ไปเพาะเชื้อที่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล คาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะทราบผล ส่วนรายที่เป็นเพื่อนคนที่อยู่ปราชญ์บุรี น่าจะเป็นซากเชื้อ ส่วน 4 ราย ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นผลที่คลาดเคลื่อนทางด้านของแล็บ

### 5.เรียกเก็บค่าหัวคิวในสถานที่พำนักที่ทางรัฐจัดหา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, acnews)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงข่าวมีคนเรียกเก็บค่าหัวคิวในสถานที่พำนักในโรงแรมที่ทางรัฐจัดหา ว่า ได้ตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด สธ. หรือ ก.กลาโหม จึงมอบหมายให้นิติกรแจ้งความเอาผิดแล้ว ขอเตือนว่าการดำเนินการโครงการนี้รัฐบาลมีพื้นที่ชัดเจน โดยให้โรงแรมประเมินคุณภาพตัวเอง และส่งชื่อเข้ามาที่กรมฯ จากนั้นจะมีคณะทำงานร่วมระหว่าง สธ. และก.กลาโหม ออกไปตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานก่อนให้การรับรอง และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ อย่าไปหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยอำนวยความสะดวกหรือรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานที่

### สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, innnews

-นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ชี้แจงหลังสั่งปิดตลาดนัดคลองหลวงเมืองใหม่ เนื่องจากไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และไม่มีใบอนุญาตเปิดตลาด และสั่งปิดร้านไก่ย่าง ย่าน อ.คลองหลวง ชั่วคราว หลังตรวจพบไม่มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews

-จ.ขอนแก่น ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วติดคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ทั้งจังหวัด ตามมาตรฐานความปลอดภัย ขณะที่รถโดยสารกลับมาให้บริการแล้ววันละกว่า 500 เที่ยว ผู้ว่าฯ ส่งคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-สนามหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น มีประชาชนจำนวนมากนำรถประเภทต่างๆ มาจอดตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโควิด-19 หลัง ศบค.เปิดเผยผลงานวิจัยของ ม.จอร์เจีย สหรัฐฯ ที่ระบุว่า หากจอดรถตากแดดอุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน 25 นาที จะสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้มากถึง 99.99%

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นายศุภวดีนิยา มีอริจิง ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย สมาคมจันทร์เสี้ยวเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข เปิดเผยว่าได้รับการประสานจากญาติของ น.ส.รอฮานี มะนอ นายฮัมดี แวโดยี น.ส.มุณีเราะซา บาสอ และน.ส.อามีเนาะ มุสอสะ ว่าทั้ง 4 คนโดนจับเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563 ขณะนี้ถูกควบคุมตัวที่ศูนย์กักกันตรวจคนเข้าเมืองเปนาจารา เบลาติค เคดาห์ นาน 3 เดือนแล้ว อยากช่วยเหลือนำกลับประเทศไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-ศ.นพ.พย ภูววรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำว่า ไวรัสนี้ไม่ติดในหมู ไก่ เป็ด หรือปศุสัตว์ แต่ต้องปรุงอาหารให้สุก และไม่ทานอาหารดิบๆ สุกๆ เด็ดขาด การทานอาหารที่สุกด้วยความร้อน สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด รวมทั้งโควิด 19 ด้วย

### ยาและวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ

-โมเดอร์นา อิงค์ บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในสหรัฐฯ แถลงผลการทดสอบทางคลินิกของวัคซีนต้านโควิด-19 ชื่อ "mRNA-1273" โดยพบว่าทำให้ร่างกายของอาสาสมัครผลิตแอนติบอดีที่สามารถกำจัดไวรัสในผู้ป่วยโควิด-19 ได้ ขณะที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ยืนยันว่าระดับของแอนติบอดีมากพอๆ กับในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโรคโควิด 19

-มีรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์จีน ม.ปักกิ่ง กำลังพัฒนาตัวหนึ่งซึ่งเชื่อว่าอาจจะสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องรอวัคซีน โดยตัวยาซึ่งผลิตจาก "Neutralising Antibody" ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น แต่ยังทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันในระยะสั้นด้วย ซึ่งจากการทดลองในสัตว์พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะพร้อมใช้งานภายในปีนี้ และทันก่อนถึงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสจากกลับมาระบาดซ้ำ ทั้งนี้ จีนมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่อยู่ในขั้นทดลองกับมนุษย์ทั้งหมด 5 ตัว ขณะที่องค์การอนามัยโลกยังคงเตือนว่าการพัฒนาวัคซีนที่ปลอดภัยและได้ผลจริงน่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 12-18 เดือน

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยความคืบหน้าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ชนิด mRNA ว่า วัคซีนที่คนไทยทำเองเป็นผลงานของศูนย์วัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังประสบความสำเร็จในหนูทดลอง กำลังเตรียมทดสอบในลิงสัปดาห์หน้า

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thebangkokinsight, mcot, js100, tnthailand, workpointnews, voathai)

-WHO ประกาศว่า อเมริกาได้กลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของโรคโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศบราซิล

-บราซิล ผู้เสียชีวิตรายวันสูงถึง 1,188 คน ผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ 20,082 คน เป็นอันดับ 6 ของโลก และสูงสุดในลาตินอเมริกา สธ.บราซิลแนะนำให้

## ประเด็นข่าว

ใช้ยา hydroxychloroquine และ chloroquine ในการรักษาแม้มีอาการเล็กน้อย แม้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,088 ราย สูงสุดใน 24 ชม. และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 148 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 118,447 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 3,583 ราย

-**สวีเดน** ไม่ดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ แต่ปล่อยให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หรือ Herd Immunity แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เข้าใจจุดหมายของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แม้แต่น้อย

-**ออสเตรเลีย** ออกประกาศขยายระยะเวลาห้ามเรือสำราญเข้ายังอาณาเขตของประเทศต่อไปจนถึง 17 ก.ย.นี้ พร้อมห้ามเรือสำราญที่บรรทุกผู้โดยสารกว่า 100 คนเข้ามาในออสเตรเลีย

-**มาเลเซีย** นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกักตนเองที่บ้าน 14 วัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ป่วยโควิด-19

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้เปิดประเทศโดยเร็ว ในขณะที่จำนวนผู้ว่างานที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 37 ล้านคน

-**อินโดนีเซีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 973 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 20,162 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 36 ราย รวมเป็น 1,278 ราย

-**จีน** ทางการท้องถิ่นเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ บังคับใช้นโยบายห้ามบริโภคสัตว์ป่า ภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดของจีนระบุว่าไวรัสสะมีต้นตอมาจากสัตว์ป่า พร้อมบังคับใช้ต่อไปอีก 5 ปี

-**มาดากัสการ์** จนท.รักษาความปลอดภัยของรพ.ในเมืองเตามาซิงา เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เป็นรายแรกของประเทศ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 326 ราย

-**อิหร่าน** สื่อท้องถิ่นอ้าง รพ.ส.ศ. อิหร่าน ระบุว่า มีบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 10,000 ราย ติดเชื้อโควิด 19 แต่ยังไม่มีการแถลงการณ์จากรัฐบาลว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่

-**สิงคโปร์** มีผู้ติดเชื้อรวม 29,812 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 448 ราย ผู้เสียชีวิต 22 ราย

-**ญี่ปุ่น** จะเริ่มตรวจหาแอนติบอดีของไวรัสโควิดในประชาชน 10,000 คน ในโตเกียว โอซาก้า และจังหวัดมิยาจิ ในเดือนมิ.ย.

-**แอฟริกาใต้** เด็กทารกวัย 2 วัน เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ถือเป็นทารกที่เสียชีวิตคนแรกของประเทศ ขณะที่ผลตรวจโควิด-19 จากแม่ พบว่าเป็นบวก

-**เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย ในจำนวนนี้พบในกรุงโซล 9 ราย และอีก 9 รายเดินทางมาจากต่างประเทศ รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการเป็นระยะ โดยวันที่ 20 พ.ค. เริ่มเปิดโรงเรียนระดับมัธยมปลาย แต่ที่เมืองอินชอนมีนักเรียนมัธยมติดเชื้อเพิ่มจากการเข้าร้านคาราโอเกะและติดจากครูสอนพิเศษ ทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทั่วเมืองอินชอน

-**เมียนมา** จำคุกนายชอ เย เทต บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์แต่ พยอ เป็นเวลา 2 ปี หลังมีความผิด กรณีรายงานข่าวการพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในรัฐกะเหรี่ยง ที่การตรวจสอบต่อมาพบว่าไม่เป็นความจริง

-**สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 5,212,172 ราย เสียชีวิต 334,915 ราย โดย 6 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลกและเกิน 20,000 ราย คือ สหรัฐฯ 94,702 ราย อังกฤษ 36,124 ราย อิตาลี 32,486 ราย ฝรั่งเศส 28,218 ราย สเปน 27,940 ราย บราซิล 20,047 ราย ส่วนประเทศที่ผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดและเกิน 100,000 คน มี 12 ประเทศ คือ สหรัฐฯ 1,577,147 ราย รัสเซีย 317,554 ราย 3 บราซิล 310,087 ราย อังกฤษ 252,246 ราย สเปน 233,027 ราย อิตาลี 228,006 ราย ฝรั่งเศส 151,951 ราย เยอรมนี 179,021 ราย ตุรกี 153,548 ราย อิหร่าน 129,341 ราย อินเดีย 118,226 ราย เปรู 108,769 ราย

### ผลตรวจสอบขมจีบทำให้เสียชีวิต

**สื่อแนะนำเสนอ :** ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-พ.ต.อ.วรวิทย์ ปานขาว ผู้กำกับการ สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจพิสูจน์ขมจีบจากสธ. และผลนิติเวชของผู้เสียชีวิตว่ามีสารตกค้างหรือเชื้อโรคอะไรหรือไม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใด

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ชลบุรี ตรวจสอบเบื้องต้นพบเชื้อแบคทีเรีย แต่ยังไม่สามารถระบุว่าเป็นสาเหตุที่แน่ชัดของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ เนื่องจากต้องนำอาการของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต มาพิจารณาประกอบกัน

### บุหรีไฟฟ้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-นายมาริช กรณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า เปิดแคมเปญออนไลน์รณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก 31 พ.ค. เชิญผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก "บุหรีไฟฟ้าคืออะไร" พร้อมติด #บอกหนูหน่อย เพื่อขอทบทวนการแบนบุหรีไฟฟ้า และจะเป็นตัวกลางนำความเห็นเหล่านี้ส่งถึงรพ.ส.ศ.

ด้านนายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังที่รพ.ส.ศ.ไม่รับฟังเสียงของฝั่งผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า มีการให้ข่าวว่าการสูบบุหรีหรือการใช้บุหรีไฟฟ้าทำให้เสี่ยงโควิด-19 มากขึ้น ทั้งๆ ที่ผลการศึกษาจากหน่วยงานวิจัยต่างประเทศระบุว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการใช้บุหรีไฟฟ้าหรือไอของบุหรีไฟฟ้าเป็นช่องทางแพร่กระจายโรคโควิด-19 ส่วนเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก ระบุเพียงว่ากำลังศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการสูบบุหรี การใช้นิโคติน และการเกิดโรคโควิด-19 และแนะนำผู้สูบบุหรีหรือผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าให้ระวังการสัมผัสของมือกับริมฝีปาก

## ประเด็นข่าว

**ข่าวปลอม**

สื่อแนะนำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-กรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า การจิบน้ำขมิ้นชันช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีรายงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าขมิ้นชันช่วยป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็งได้

-จากที่มีประเด็นทับทิมช่วยรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและบรรเทาอาการหายใจลำบาก กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงว่า ยังไม่มีข้อมูลว่าทับทิมมีประสิทธิผลที่เพียงพอในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและบรรเทาอาการหายใจลำบากได้

**จับปลุกกัญชา**

สื่อแนะนำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว นำกำลังจับกุม นายสุปชัย บุญพร้อม รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสยามพันธุ์ทอง ลักกลอบปลุกกัญชา ที่บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พื้นที่ 8 ไร่ จำนวน 1,200 ต้น อ้างปลุกเพื่อผลิตยารักษาโรคให้รพ.จิตเวชแห่งหนึ่ง ด้าน พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกุล ผอ.รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เผยว่า รพ.ลงนาม MOU กับกลุ่มวิสาหกิจนี้จริง แต่รอให้ อย.อนุมัติถึงปลุกได้

**โรคไข้เลือดออก**

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-สปป.ลาวรายงานการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคไข้เลือดออก ซึ่งในระยะเวลาเพียง 9 วัน มีผู้ป่วยใหม่มากถึง 149 รายทั่วประเทศ

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

